

Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về tình hình kinh tế, xã hội năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009 nhận được sự nhất trí cao của đa số ĐBQH. Các đại biểu cũng hoan nghênh việc Chính phủ đã kịp thời đề ra 8 nhóm giải pháp về kiểm chế lạm phát và bước đầu đã đạt được một số kết quả khả quan, củng cố niềm tin của nhân dân, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khủng hoảng tài chính toàn cầu có thể còn kéo dài, gây những ảnh hưởng xấu đến kinh tế nước ta.

Trong khi đó, lạm phát ở nước ta vẫn còn cao, vì thế Chính phủ cần tiếp tục ưu tiên tập trung cho việc kiểm chế lạm phát; đồng thời, đánh giá rõ những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm phát cao để có biện pháp kiểm chế phù hợp.

Lạm phát - Giảm phát: Mối đe dọa lớn đối với nền kinh tế

Ngô Hùng



Ảnh minh họa

Những thách thức của mục tiêu kiểm chế lạm phát

Đại biểu Dương Kim Anh (Trà Vinh) và một số đại biểu đã chỉ ra những thách thức lớn đối với mục tiêu kiểm chế lạm phát và bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong năm 2009 là: Sự tăng trưởng kinh tế của nước ta chưa bền vững, dẫn đến hậu quả là sự suy thoái của khu vực các DNNV.

Đại biểu Dương Kim Anh đã đưa ra những cơ sở để cảnh báo nguy cơ tăng lạm phát và giảm tăng trưởng kinh tế trong năm tới. Chúng ta hiện có trên 350.000 DNNV, nhưng hiện trong số này có tới 20% số DN có nguy cơ phá sản; 60% đình trệ sản xuất và chỉ có 20% thích ứng với tình hình lạm phát. Đại biểu nhấn mạnh, nếu Chính phủ không có chính sách thích hợp hỗ trợ các DNNV thì sẽ có khoảng 60.000

DNNV phá sản trong thời gian tới, trên 100.000 lao động thất nghiệp.

Cùng chia sẻ với đại biểu Dương Kim Anh về những nguyên nhân tăng trưởng không bền vững, đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Yên Bái) đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân "vốn đầu tư hiệu quả thấp - theo báo cáo của Chính phủ" và có giải pháp kiểm chế gia tăng dân số vì chỉ tiêu giảm sinh trong hai năm 2007 và 2008 đều không đạt mục tiêu Quốc hội đề ra.

Yếu tố bất ổn của kinh tế nông nghiệp nông thôn và sự gia tăng dân số "vượt khung" là một thách thức nữa đối với năm tới và các năm tiếp theo.

Một thách thức nữa được các đại biểu nhấn mạnh đó là vai trò của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước trong việc sử dụng vốn. Đại

biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) phát biểu Tổng hợp từ 76 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã được giao tới 493.000 tỷ đồng và được vay bổ sung 514.000 tỷ đồng nữa, nhưng tỷ suất về lợi nhuận chỉ đạt 17,04% năm (theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước). Các Tập đoàn, Tổng công ty này lại rót vốn đầu tư ngoài kế hoạch là 7.370 tỷ đồng vào lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, nhà đất, đồng thời cũng nhập siêu tới 21 tỷ USD.

Sự độc quyền về kinh doanh điện dẫn tới ngành điện bị thiệt hại do phải mua giá điện cao, sản xuất bị ảnh hưởng do bị cắt điện tùy tiện, trong khi đó ngành điện lại công bố chênh lệch giá đến 2.700 tỷ đồng và đề nghị được cắt hơn 1.000 tỷ đồng để thưởng nội bộ. Những yếu tố này cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tăng thêm áp lực lạm phát cho các thành phần kinh tế.

Các đại biểu đều đề nghị Quốc hội thực hiện chương trình giám sát với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước bởi vì nếu các DN Nhà nước sử dụng vốn không hiệu quả, ý vào vị thế độc quyền chỉ vì lợi ích cục bộ, cũng sẽ trở thành nguyên nhân tăng áp lực lạm phát và cản trở tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế đất nước.

Đại biểu Vũ Hoàng Hà (Bình Định) thì lo lắng: Chín tháng vừa qua chỉ số giá tiêu dùng của chúng ta là 21,87%, tháng 10 thì âm, có nghĩa là thấp hơn tháng 9 là 0,19%, nhưng mười tháng thì chỉ số giá tiêu dùng vẫn là 21,64%. Như vậy tháng 11 chúng ta tin rằng chúng ta có kim được, nhưng tháng 12 là tháng kề cận với tháng Tết nên nhu cầu tiêu dùng của xã hội tăng, nếu chúng ta lơ là thì tình trạng lạm phát sẽ tăng lên.

Thiếu phát - mối đe dọa mới cho nền kinh tế

Mặc dù Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Vũ Hồng Phúc cho rằng, chúng ta chưa vội vàng kết luận là nền kinh tế có dấu hiệu giảm phát hay không, nhưng trong các buổi thảo luận về tình hình kinh tế, xã hội năm 2008 và nhiệm vụ năm 2009 đã có nhiều đại biểu tỏ ra rất lo ngại và đưa ra cảnh báo sự xuất hiện của mối đe dọa mới cho nền kinh tế - đó là nguy cơ thiếu phát.

Ông Vũ Hoàng Hà cảnh báo, trong thời gian tới có hai khả năng sẽ xảy ra: Thứ nhất là tiềm ẩn nguy cơ về lạm phát vẫn còn cao; Thứ hai là có thể sẽ dẫn tới tình hình giảm phát. Dù cho là giảm phát hay lạm phát thì cũng rất nguy hiểm. Do đó cho nên chúng ta cần phải có nhiều phương án để đề phòng và đối phó.

Còn theo đại biểu Trần Du Lịch (Tp.HCM), chỉ số tăng giá tháng 9 là 0,18% đến tháng 10 là chỉ số âm, riêng Tp. HCM -0,24%. Những yếu tố tăng giá đột biến của kinh tế thế giới hồi đầu năm bây giờ đều giảm mạnh, tình hình thay đổi hoàn toàn. Đó là dấu hiệu thiếu phát sẽ xảy ra. Chỉ số giá âm là dấu hiệu đáng mừng nhưng cũng

cần nghĩ tới tình trạng thiếu phát. Chúng ta cần có phương án trong tương hợp thiếu phát. Giải pháp mở cửa ta phải có tính bất lợi. Lâu nay chúng ta cần đổi ngoại tệ bằng nguồn không ổn định thêm thặng dư thương mại lớn 19-20 tỷ USD được bù đắp bằng các nguồn tài chính phi thương mại. Khi chủ yếu đồng của không hưởng lợi chính những nguồn này sẽ giảm đi. Do đó chúng ta phải chống nhập siêu mạnh để giữ thăng bằng cán cân thanh toán. Chúng ta xuất khẩu tổng phải đứng trong những năm tới.

Chuyên gia kinh tế - tài chính Trần Sĩ Chương cho rằng, nguy cơ lạm phát trên miền không còn. Có chăng, Việt Nam đứng trước nguy cơ giảm phát, dù xác suất giảm phát không cao. Chính sách thắt chặt tín dụng, tăng lãi suất cơ bản để tiền kìm giữ tăng nhiều, giúp các ngân hàng giải quyết được nguy cơ mất tính thanh khoản nhất thời. Tuy nhiên, thu vào nhiều mà không cho vay được do lãi suất cao sẽ tạo thành gánh nặng cho các ngân hàng. Đã đến lúc Việt Nam cần tính đến biện pháp kích cầu mạnh, tạo điều kiện để DN tiếp cận vốn. Để kích cầu thì phải kích cung để tạo cầu, phải tạo điều kiện để DN tiếp cận vốn dễ hơn, rẻ hơn (lãi suất thấp hơn). Và cũng đừng quên phải tích cực cải thiện môi trường kinh doanh để cung đến với cầu dễ hơn, làm cho thị trường ngày càng năng động hơn.

Chúng ta đừng quên rằng kinh tế dân doanh đóng góp 90% công ăn việc làm và khoảng 70% sản lượng công nghiệp. Nếu không làm sớm và làm tốt, Việt Nam sẽ mất đi tầng lớp doanh nhân năng nổ này, mất đi một chủ lực phục vụ cho công cuộc phát triển, là một con đường còn rất dài trước mặt - ông Chương chia sẻ.

Cộng tác dự báo còn thiếu và yếu

Vấn đề bị "truy" nhiều nhất là năng lực dự báo, trách nhiệm của Bộ, ngành đối với những biến cố gây thiệt hại nhiều cho người dân trong năm qua.

Các đại biểu Lê Như Tiến (Quảng Trị), Nguyễn Hữu Trí (Tiền Giang), Nguyễn Tiến Dinh (Hà Nội) và nhiều đại biểu cho rằng, công tác dự báo của chúng ta trong thời gian qua chưa được coi trọng đúng tầm, nếu không muốn nói là bị xem nhẹ, dự báo thiếu chính xác, chưa kịp thời. Có những diễn biến của kinh tế thế giới đã qua đi từ lâu nhưng chúng ta chưa kịp thời dự báo, cảnh báo, dẫn đến tác động xấu đến nền kinh tế. "Một trong những thực tế dễ thấy nhất là dự báo chậm sự tăng, giảm của nền kinh tế thế giới, về tác động tiêu cực của thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, giá kim loại quý hiếm, giá vật tư nguyên liệu đầu vào hoặc dự báo thiếu chính xác về thị trường lương thực, nên đã quyết định ngừng xuất khẩu gạo trong khi giá gạo thế giới tăng cao, làm thiệt hại cho người nông

dân và các DN xuất khẩu". Đại biểu Lê Như Tiến nói.

Trong công tác dự báo, các đại biểu cũng cho rằng, cũng một lĩnh vực nhưng có nhiều số liệu dự báo khác nhau khiến cho nhiều nhà tham mưu hoạch định chính sách thiếu tự tin trong khi xây dựng chỉ tiêu, mục tiêu và đề ra các giải pháp hữu hiệu.

Đại biểu Bùi Văn Đuôi (hai hốc): "Có lẽ chỉ nên hỏi những người làm công tác dự báo như hỏi anh dự báo thời tiết là thời tiết ngày... hôm qua thế nào thôi".

Thông cảm với cái khó của người làm công tác dự báo nhưng đại biểu Đuôi vẫn quyết liệt: Chính phủ nói có những tồn tại, yếu kém nhưng khuyết điểm của cơ quan nào, ngành nào không thấy chỉ ra.

"Chúng ta chưa có văn hóa từ chức nhưng tôi nghĩ rằng những cơ quan nào, những người nào góp phần làm cho nông dân vừa qua thiệt hại về giá gạo, thiệt hại về chăn nuôi và các thiệt hại khác thì ít nhất cũng nợ dân và Quốc hội một lời xin lỗi" - ông Đuôi thẳng thắn.

Đại biểu Nguyễn Hữu Trí (Tiền Giang) nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập, các tác động của nền kinh tế thế giới luôn ảnh hưởng đến nước ta từng ngày, từng giờ và chúng ta có thể đón bắt cơ hội, giảm thiểu nguy cơ từ những dự báo chính xác, kịp thời, tránh phải "giật mình" khi có những tác động khách quan bất lợi. Đã đến lúc phải nhấn mạnh đến công cụ hữu hiệu của công tác dự báo trong quản lý, điều hành. Cần tăng cường đầu tư cả nhân lực, vật lực, trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao năng lực của công tác dự báo cho các cơ quan dự báo các cấp, các ngành, đặc biệt là ở các cơ quan chiến lược, cơ quan tham mưu, các cơ quan hoạch định chính sách. Đồng thời phải thường xuyên quan tâm đến các kết quả dự báo của các cơ quan độc lập của các tổ chức dự báo quốc tế - một kênh tham khảo có giá trị cao.

Trao đổi với phóng viên, báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Vũ Hồng Phúc nhận xét: Công tác dự báo khó chứ không đơn giản, phải kết nối toàn cầu nhưng khả năng kết nối toàn cầu của chúng ta chưa có. Dự báo không thể một mà nhiều cơ quan cùng thực hiện. Cơ quan giá cả phải dự báo về vấn đề giá, cơ quan quản lý về thương mại quốc tế dự báo về vấn đề thị trường, giá cả quốc tế.

Ở các cơ quan quản lý nhà nước cần có bộ phận dự báo cho riêng mình. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ chỉ dự báo ở tính chất vĩ mô ở tầm trung hạn và dài hạn. Còn điều hành cụ thể thì các Bộ trưởng phải có các cơ quan dự báo cho riêng mình để sử dụng tốt kết quả dự báo. Ngành nông nghiệp phải dự báo tình hình nông nghiệp thế giới và khu vực như thế nào, tài nguyên môi trường phải có dự báo về khí hậu ra sao... ■